

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1

12 กรกฎาคม 2559

ด้านชุมชนคุณภาพจังหวัดนครราชสีมา

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ได้พิจารณารายงานเรื่อง ด้านชุมชนคุณภาพ  
ดังนี้

ตระหนักว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างที่สุดในประเทศไทยมีประชากรมาก  
เป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานครและเป็นทางผ่านไปสู่จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก 19  
จังหวัดมีถนนยาวมากกว่า 3,000 กิโลเมตร

ข้อกังวลว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา โดยพบว่าใน  
ระหว่างปีงบประมาณ 2555 – 2557 มีอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 1,750.49, 1,657.62  
และ 1,386 ต่อแสนประชากร(9) และอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 30.19, 29.47 และ 28.03  
ต่อแสนประชากรตามลำดับ

รับทราบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาสาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บและเสียชีวิต  
คือ การดื่มสุรา การขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย และพบว่า รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่มีผู้เสียชีวิต  
มากที่สุด ส่วนสถานที่เกิดเหตุมากที่สุดพบถนน อบต./หมู่บ้าน รองลงมาเป็นถนนของกรมทางหลวงและ  
ทางถนนกรมทางหลวงชนบท ตามลำดับ ซึ่งการดำเนินงานป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุจากถนน  
เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มีการจัดทำแผนแม่บท อย่างไรก็ตาม  
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติยังทำได้จำกัด ทั้งในระดับหน่วยงานกลางและระดับพื้นที่ เนื่องจากขาดกลไก  
สนับสนุนและจัดการที่สำคัญ ได้แก่ การกำหนดเจ้าภาพหลัก กลไกดำเนินงานประมาณ กลไกระบบข้อมูล การ  
ติดตามกำกับและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ข้อจำกัดในการทำงานป้องกันอุบัติเหตุทาง  
ถนน

ข้อห่วงใย หากไม่มีการพัฒนาด้านชุมชนคุณภาพในการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุบนถนนอัน  
เนื่องจากการดื่มสุรา และการขับรถเร็ว จะทำให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตของประชาชน  
จังหวัดนครราชสีมามากขึ้นเรื่อยๆ

ชื่นชม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่ให้ความสำคัญเรื่องด้านชุมชน ขอชื่นชมสมัชชาสุขภาพ  
ที่เห็นความสำคัญของด้านชุมชนคุณภาพ ขอชื่นชมหลายๆ อำเภอที่มีการดำเนินการเรื่องด้านชุมชน  
อาทิ อำเภอ ปักธงชัย ชุมพวง หนองบุญมาก โชคชัย ปากช่อง โนนสูง

เห็นว่า จำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องพัฒนาด้านชุมชนให้เป็นด้านชุมชนคุณภาพเพื่อเป็นให้เกิด  
รูปธรรมในการปฏิบัติอย่างครบวงจร ต่อเนื่อง และยั่งยืน

จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้

1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประกาศด้านชุมชนคุณภาพให้เป็นนโยบายของจังหวัด  
นครราชสีมาที่ต้องดำเนินการในทุกพื้นที่ และขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ เพื่อ  
ขับเคลื่อนนโยบายด้านชุมชนคุณภาพให้เป็นรูปธรรม

- 35           2. ให้คณะกรรมการด้านชุมชนคุณภาพระดับจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งกำหนดแนวทาง  
36 และยุทธศาสตร์การดำเนินงาน รวมไปถึงแนวทางการติดตามกำกับและประเมินผล
- 37           3. ให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
38 จังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สรรพสามิตพื้นที่จังหวัด ปลัดจังหวัด สำนักงาน  
39 ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด หน่วยงานทางวิชาการ และภาคประชาสังคม ได้ศึกษาและจัดทำ  
40 ชุดความรู้ “ด้านชุมชนคุณภาพ” รวมถึงการนำไปสู่การปฏิบัติ ที่มุ่งเน้นการเสริมพลังให้พื้นที่มีความ  
41 เข้มแข็ง
- 42           4. ให้ฝ่ายปกครองระดับอำเภอดำเนินการ “ด้านชุมชนคุณภาพ” ร่วมกับภาคีเครือข่าย  
43 ประกอบด้วย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่าย ในการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนทรัพยากรที่  
44 เกี่ยวข้อง สนับสนุนมาตรการทางสังคม เพื่อให้เกิด เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน
- 45           5. ขอให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด  
46 นครราชสีมา จัดทำรูปแบบกลยุทธ์และสื่อในการประชาสัมพันธ์
- 47           6. ขอให้เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา ส่งเสริมสนับสนุน การขับเคลื่อนด้าน  
48 ชุมชนคุณภาพในระดับพื้นที่
- 49           7. ให้ปกครองจังหวัดจัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการขับเคลื่อนให้กับชุมชน